



ฉบับที่ ๔๖/๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓

กมธ. การศึกษา วุฒิสภา โดยคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษา
เดินทางไปศึกษาดูงานการศึกษาระบบทวิภาคี และความร่วมมือในการจัดสอนวิชาชีพให้ผู้เรียนในสถานศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ จังหวัดน่าน



เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ กมธ. การศึกษา วุฒิสภา ได้พิจารณาขอบหมายคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษา นำโดย รศ. ดร. ศักดิ์ไทย สุรกีจาวร ประธานคณะอนุกรรมการ พร้อมด้วยนายวีระศักดิ์ พุทธะกุล รองประธานคณะอนุกรรมการ และอนุกรรมการการอาชีวศึกษา เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน และศึกษาดูงานเกี่ยวกับความร่วมมือในการจัดสอนวิชาชีพให้กับผู้เรียนในสถานศึกษา ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ดังนี้

◆ ณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน คณะอนุกรรมการได้รับการต้อนรับอย่างดีจากนายปัญญา พลเมืองดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน รวมถึงคณะครูอาจารย์ของวิทยาลัยฯ การเดินทางไปศึกษาดูงานในพื้นที่ดังกล่าว



คณะอนุกรรมการฯ ได้เชิญผู้บริหารจากสถานศึกษาอาชีวศึกษาในพื้นที่ เข้าร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคปัว วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา และวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน การเดินทางศึกษาดูงานครั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้รับฟังบรรยายสรุปความเป็นมาของวิทยาลัยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสถานศึกษาอาชีวศึกษาในพื้นที่ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ๑) สภาพปัญหาและอุปสรรคในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาในช่วงปัจจุบัน ๒) การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ๓) หลักสูตรการศึกษาและความร่วมมือในการจัดการศึกษา และ ๔) การต่อยอดการศึกษา และการเข้าสู่การมีงานทำของผู้เรียน ซึ่งในส่วนของสภาพปัญหาในการจัดการศึกษา

อาชีพศึกษาของวิทยาลัยต่าง ๆ ก็มีย่างหลากหลาย อาทิ ปัญหาครูในแต่ละสาขาวิชาชีพที่ไม่เพียงพอในการจัดการศึกษา ปัญหาผู้เรียนที่มีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่อง งบประมาณในการบริหารจัดการ วัสดุและครุภัณฑ์ที่ล้าสมัย ไม่เพียงพอและไม่มี งบประมาณซ่อมบำรุง ปัญหาห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอ ปัญหาครูไม่ได้รับการพัฒนาและอบรม เงินเดือนครูอัตราจ้างไม่ตรง ตามคุณวุฒิการศึกษา ปัญหาความร่วมมือในการจัดการศึกษากับสถานประกอบการ สถานประกอบการในพื้นที่ไม่เพียงพอต่อ ความต้องการฝึกอาชีพของผู้เรียนและการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี เป็นต้น



◆ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน คณะอนุกรรมการได้รับการต้อนรับอย่างดี จาก จ.ส.อ. เสวก ฉุนหอม ผู้อำนวยการโรงเรียน โดยที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ จังหวัดน่าน เดิมชื่อ โรงเรียนศึกษา สงเคราะห์น่าน เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส มีลักษณะเป็นโรงเรียนประจำศึกษา รัฐจัดงบประมาณ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายพื้นฐานทั้งหมดในด้านจัดบริการหอพัก อาหาร การรักษาพยาบาล เครื่องแต่งกายตลอดจนอุปกรณ์ การเรียนการสอน โดยที่ผู้ปกครองไม่เสียค่าใช้จ่าย ในปีการศึกษา ๒๕๓๒ ได้รับอนุมัติให้ขยายถึงมัธยมศึกษาตอนต้นและ ปีการศึกษา ๒๕๓๗ ได้รับอนุมัติให้ขยายการเรียนการสอนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และปีการศึกษา ๒๕๕๒ ได้รับอนุมัติจาก กระทรวงศึกษาธิการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาคหกรรม ต่อมาในปี ๒๕๕๗ โรงเรียนประสาน ความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน และวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา กับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ เพื่อจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการเรียนร่วมกันในรูปแบบสะสมหน่วยกิต เตรียมอาชีวศึกษา (Per Vocational Education : Per - VFD) ในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ อาทิ ช่างไฟฟ้า การทำเครื่องเงิน คหกรรม เป็นต้น ปัจจุบันมีจำนวนห้องเรียนรวม ๓๐ ห้องเรียน จำนวนนักเรียนทั้งหมดกว่า ๘๐๐ คน นักเรียนส่วนใหญ่ จะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มชนเผ่าต่าง ๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง อาทิ เผ่าขมุ เมี่ยน ม้ง ถิ่น มลาปรี (ผิทองเหลือง) และชนเผ่า พื้นราบ ชนเผ่าเหล่านี้ต่างอพยพมาจากทั่วสารทิศ และอาศัยอยู่รวมกันเป็นเวลาเกือบร้อยปี การนำหลักสูตรวิชาชีพเข้าไปจัด การศึกษาดังกล่าวนั้นเป็นการจัดการศึกษาแบบ “ทวิศึกษา” เพื่อฝึกและพัฒนาให้ผู้เรียนได้มีทักษะในอาชีพต่าง ๆ ที่มีเป้าหมายสำคัญให้ผู้เรียนได้นำเอาความรู้และทักษะที่ได้รับจากการศึกษาไปแนะนำกับผู้ปกครองสู่การประกอบอาชีพและมี รายได้ที่สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้เป็นอย่างดี



ทั้งนี้ ข้อมูลที่คณะอนุกรรมการได้รับทราบในครั้งนี้ จะนำไปพิจารณาประกอบการเดินทางไปศึกษาดูงาน ในพื้นที่อื่น เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาศึกษาและจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาหรือข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ในส่วนต่าง ๆ เพื่อเสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้วางมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป